

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State



มุ่งมั่น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และลดจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงเป็นไม่เกิน ๒ คน

๒. เพิ่มที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คือ เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และเงินค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ

๓. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมาย

๔. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทำรายงานประจำปี ประกอบด้วย ผลงาน งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อรับทราบภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ กีฬาถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อประชาชน สังคม และประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีส่วนในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาตลอดจนสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาจึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่รัฐจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งการบูรณาการการดำเนินงานด้านกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ โดยการควบรวมกองทุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวยและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ เข้ากับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย จะทำให้รัฐสามารถส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของประเทศไทยได้ในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ในการควบรวมกองทุนดังกล่าวจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการได้จำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ บางประการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวมได้อย่างแท้จริงต่อไป.